

ด่วนที่สุด



ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๓๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง มาตรการตรวจทานความสมบูรณ์และถูกต้องของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านรัฐสภาแล้วหรือร่างพระราชกฤษฎีกาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ก่อนนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย

เรียน กระทรวง กรม และหน่วยงานอิสระ

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาเห็นชอบแล้ว และร่างพระราชกฤษฎีกาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องนำเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนการทูลเกล้า ฯ ถวาย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้เสนอมาตรการในการตรวจทานความสมบูรณ์และถูกต้องของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านรัฐสภาแล้ว และร่างพระราชกฤษฎีกาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ก่อนนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า นอกจากการตรวจทานโดยนิติกรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีจำนวนจำกัดและไม่อาจจะมีความสันทัดจัดเจนในกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ เท่ากับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และอาจไม่ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาในขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว สมควรให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้นมาตรวจทานความสมบูรณ์ถูกต้องและลงลายมือชื่อรับรองร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย ตามรัฐธรรมนูญต่อไป ภายหลังจากที่นำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย ไปแล้ว หากพบข้อผิดพลาดในเรื่องของความถูกต้องในการอ้างอิงข้อความในร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชกฤษฎีกาจนไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือพบว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่า หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่มาตรวจทานร่างกฎหมายดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบ

/คณะรัฐมนตรี . . .

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ลงมติเห็นชอบ
มาตรการตรวจทานความสมบูรณ์และถูกต้องของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านรัฐสภาแล้วและร่าง
พระราชกฤษฎีกาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ก่อนที่จะนำขึ้น
ทูลเกล้า ฯ ถวาย ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอและให้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ
องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรศักดิ์ อูวรรณโณ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๘-๙

๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘